

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Tích cực cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với các ngành, đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý và người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tích cực cập nhật số định danh cá nhân (ĐDCN), căn cước công dân (CCCD) vào cơ sở dữ liệu do ngành BHXH quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong kỳ chỉ trả lương hưu tháng 10/2022, ông Nguyễn Minh Tiến ở tổ 2, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) được báo trước mang theo CCCD hoặc thông báo số ĐDCN để cung cấp cho cán bộ trực tiếp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Lĩnh lương hưu xong, ông Tiến được nhân viên chi trả giải thích việc mang theo CCCD là để BHXH tỉnh nhập vào cơ sở dữ liệu do ngành BHXH quản lý và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHXH, BHYT phối hợp với cơ quan BHXH bổ sung thông tin số ĐDCN, CCCD. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong ngành tích cực triển khai cập nhật số ĐDCN, CCCD của người tham gia BHXH, BHYT; tuyên truyền, hướng dẫn người lao động, học sinh sinh viên, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. BHXH tỉnh cũng tích cực phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT rà soát, cập nhật số ĐDCN, CCCD của người tham gia BHXH, BHYT kết hợp với hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHXH số VssID bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan bưu điện thông báo tới người hưởng chủ động mang theo ĐDCN, CCCD và thực hiện cập nhật thông tin ngay trong kỳ chi lương hưu tháng 10/2022. Việc triển khai cập nhật nhanh chóng, chính xác, chu đáo, được người dân hưởng ứng, đồng thuận.

Ông Lý Công Trường, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công nghệ thông tin, BHXH tỉnh cho biết: Việc cập nhật số ĐDCN, CCCD vào cơ sở dữ liệu do ngành BHXH quản lý góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, các loại giấy tờ không cần thiết cho người dân và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chính phủ. Với sự triển khai quyết liệt của các đơn vị trong ngành, việc cập nhật số ĐDCN, CCCD thời gian qua đã đạt được kết quả, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã cập nhật số ĐDCN, CCCD và được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 744.000/1.653.000 người, chiếm 48% tổng số người tham gia BHXH, BHYT toàn tỉnh.

Ông Tiến cho biết: Sau khi được cán bộ bưu điện và BHXH tuyên truyền, hướng dẫn rất chi tiết, tôi đã biết rõ ý nghĩa của việc cập nhật số CCCD mà ngành BHXH đang triển khai. Khi thông tin của mình được cập nhật trên hệ thống dữ liệu quốc gia thì sau này khi đi khám chữa bệnh sẽ không cần mang theo thẻ BHYT mà chỉ cần mang theo CCCD gắn chip là được. Tôi thấy đây là việc làm rất kịp thời bởi góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính, các loại giấy tờ không cần thiết cho người dân. Tôi rất vui mừng vì thấy các thủ tục hành chính ngày càng gọn nhẹ.

Để triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong toàn tỉnh, thời gian qua, BHXH tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong ngành và giao chỉ tiêu cập nhật bổ sung số ĐDCN, CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID. Ban hành công văn



Cán bộ BHXH tỉnh triển khai cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân cho người dân trên địa bàn phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

An táng hài cốt liệt sĩ Lê Văn Hiện

Sáng ngày 2/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với UBND xã Thụy Trình (Thái Thụy), UBND xã Đông Hoàng (Đông Hưng) tổ chức lễ bốc cất, di cốt, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Văn Hiện.

Liệt sĩ Lê Văn Hiện sinh năm 1943 tại thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, nhập ngũ ngày 6/4/1963 vào Công an nhân dân vũ trang tỉnh Thái Bình, nay là BĐBP tỉnh. Ngày 13/2/1964, đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực sông Hóa, xã Thụy Trường (Thái Thụy).

Từ năm 1964 đến nay, thi hài liệt sĩ Lê Văn Hiện được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thụy Trình. Với nỗ lực của các đơn vị chức năng, hài cốt liệt sĩ Lê Văn Hiện đã được bốc cất, đưa về quê hương. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và gia đình liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn sâu sắc sự hy sinh của liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

TRINH CƯỜNG

Kiến Xương Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 2/11, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Kiến Xương khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện năm 2022.

Trong 4 ngày, hơn 200 học viên là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, khối trưởng các khối lớp trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện được truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới...

Thông qua bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về quốc phòng - an ninh cho lãnh đạo các trường; quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

THU THUY

QUỲNH PHỤ

Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển



Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort, cụm công nghiệp Đông Hải (Quỳnh Phụ) đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số (CDS) tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã tích cực triển khai công tác CDS, bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Mục tiêu CDS tập trung vào 3 trụ cột chính: Phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Quỳnh Phụ xác định, để thực hiện được mục tiêu này cần phải đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân.

Trong lĩnh vực kinh tế số, trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về mẫu mã và chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã đầu tư dây chuyền hiện đại, giảm sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điển hình, tại Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort (cụm công nghiệp Đông Hải), toàn bộ 2 nhà máy nhưng mỗi ca sản xuất chỉ có hơn 20 công nhân bởi các dây chuyền đều sử dụng máy móc hiện đại. Ông Nguyễn Văn Thi, Giám đốc sản xuất Công ty cho biết: Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bước vào thời kỳ số

đó 4 giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, trong quý III/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hàng hóa của Quỳnh Phụ đạt 68,6%; hồ sơ xử lý trực tuyến so với tổng số hồ sơ đạt 92,2% (mục tiêu năm 2022 là 50%); văn bản điện tử ký số đạt 100% (mục tiêu năm 2022 đạt 80%); văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí lãnh đạo của huyện đạt 71,1% (mục tiêu năm 2022 là 50%)...

Trong lĩnh vực hành chính công, chính quyền số, huyện tập trung đẩy mạnh để đưa các hoạt động của chính quyền từ huyện đến xã lên mức ứng dụng công nghệ số. Đến nay, huyện đã đưa vào sử dụng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức

hóa, thay vì sử dụng sức người mọi hoạt động đều dựa trên máy móc với độ chính xác cao. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty chúng tôi đã xác định việc ứng dụng công nghệ sẽ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Công ty đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm dây chuyền hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề phù hợp với từng dây chuyền sản xuất để giảm chi phí về nhân công, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

Với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm truyền thống như bánh đa Đông Hải, chủ cơ sở đã lập website để quảng bá, giới thiệu sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thuận lợi cho việc giao dịch. Nhờ CDS đồng bộ và kịp thời đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện. 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của Quỳnh Phụ tăng 8,42% so với cùng kỳ năm 2021; công nghiệp, xây dựng tăng 9,92%; thương mại, dịch vụ tăng 8,12% so với cùng kỳ...

Cùng với chính quyền số, kinh tế số, vấn đề về nhân lực số và xã hội số cũng được huyện quan tâm, chú trọng. Về nhân lực số, đến nay toàn huyện đã thành lập 37/37 tổ công nghệ số cộng đồng ở các

hóa, thay vì sử dụng sức người mọi hoạt động đều dựa trên máy móc với độ chính xác cao. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty chúng tôi đã xác định việc ứng dụng công nghệ sẽ được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Công ty đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm dây chuyền hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề phù hợp với từng dây chuyền sản xuất để giảm chi phí về nhân công, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

xã, thị trấn và hầu hết tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với hàng trăm thành viên. Về xã hội số, người dân đã sử dụng tiện ích từ mạng internet trong việc học tập trực tuyến, giải trí trực tuyến cũng như sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt. Quỳnh Phụ là huyện đi đầu trong việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ. Tại một số chợ như chợ thị trấn Quỳnh Côi, chợ thị trấn An Bài, các dịch vụ thanh toán của chủ hộ kinh doanh cũng như người dân đến mua sắm đều thông qua quét mã QR hoặc chuyển tiền qua ứng dụng Viettel Money.

Theo ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, để công tác CDS thực sự đi vào cuộc sống, làm chuyển đổi mọi mặt của đời sống xã hội, trên tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực, một số địa phương vẫn chưa quyết liệt trong triển khai CDS, thể hiện ở việc chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử; nhiều lãnh đạo, công chức chưa sử dụng thường xuyên mạng văn phòng liên thông; cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị phục vụ CDS chưa được đầu tư nâng cấp...

Thời gian tới, Quỳnh Phụ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về CDS; phát huy vai trò của người đứng đầu trong CDS. Bên cạnh đó, quan tâm hoàn thiện cơ chế gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ CDS cũng như huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu CDS.

NGUYỄN CƯỜNG

Phụ nữ xã Đông Hợp Phát triển nghề

Những năm qua, nhiều phụ nữ ở xã Đông Hợp (Đông Hưng) đã mạnh dạn du nhập và phát triển nghề, tạo việc làm cho các chị em khác.

chủ yếu là phụ nữ với thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của xưởng may đạt 900 triệu đồng/năm. Chị Anh cho biết: Ban đầu việc mở xưởng may gặp không ít khó khăn, thiếu vốn, thiếu nhân lực song tôi đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đứng ra tín chấp với ngân hàng giúp

vay vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy may. Sự động viên, giúp đỡ của tổ chức hội, đồng hành của chồng con, sự tin tưởng của chị em tham gia phát triển nghề may đã giúp tôi có được thành công. Thời gian tới tôi sẽ mở rộng xưởng để tạo thêm việc làm cho chị em.

Xác định tạo việc làm, nâng cao thu nhập là đòn bẩy để hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, hàng năm, Hội LHPN xã Đông Hợp tích cực tuyên truyền, vận động hội viên du nhập và phát triển nghề; thường xuyên rà soát những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tìm hiểu nhu cầu việc làm của chị em để phối hợp tổ chức dạy

nghề, tạo việc làm phù hợp. Ngoài ra, Hội còn tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp như hỗ trợ về thủ tục pháp lý, vay vốn, thuê đất...

Đến nay, trên địa bàn xã Đông Hợp có gần 200 cơ sở may, sản xuất bánh kẹo, nông cụ, kinh doanh dịch vụ, thương mại của gia đình hội viên phụ nữ. Tỷ lệ hội viên làm nghề chiếm khoảng 20% so với tổng số hội viên. Chị Nguyễn Thị Thu Thêu, Chủ tịch Hội LHPN xã khẳng định: Việc đưa nghề về địa phương không chỉ giúp chị em nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động khác. Do đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trên địa bàn xã giảm còn 0,37%. Ngoài ra, việc chị em phát triển nghề đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển, sớm đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Đông Hợp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức, đồng thời phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho phụ nữ, hướng tới những ngành nghề chị em có thể làm tại nhà, làm tại địa phương lúc nông nhàn.



Cơ sở may Chiến Tuyệt của chị Hà Thị Chiến (người bên trái) thu lãi 720 triệu đồng/năm.

THU HIỀN